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Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra

Akureyri, 11-09-2009

Nefndasvið Alþingis
v/sjávarútvegs- og landbúnaðamefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Einnig sent í tölvupósti.

Efni: Umsögn um 147. mál, frumvarp til laga um endurskoðun á undanþágum 
frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og innleiðingu á reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 auk afleiddra gerða.

Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra hefur á fundi sínum 09-09-2009
samþykkt eftirfarandi bókun:

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra vísar til fyrri umsagnar til Nefndasviðs
Alþingis dags. 18-04-2008 um firumvarp sama efnis sem áður var lagt fram.
( tölvuútskrift fylgir með)

Heilbrigðisnefndin leggur mesta áherslu á 4 atriði frumvarpsins:

1. í 4. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga 
þannig að eftirlitsverkefni eru flutt frá sveitarfélögum til ríkis án þess að 
nokkur ákvæði löggjafar Evrópusambandsins krefjist þess.
Ekki hefur verið haft samráð um fyrirhugaðar breytingar eins og 100. gr. 
sveitastjómarlaga kveður á um.
Ekki hefur heldur verið skoðað hvaða fyrirtæki flytjast yfir og bent sérstaklega 
á að í umræðunni gleymast oft lítil fyrirtæki í hinum dreifðu byggðum.

2. Með samþykkt fhunvarpsins er verið að taka upp fijálst flæði vöru frá ríkjum 
EB þannig að innflutningseftirlit Matvælastofhunar á matvörum frá Evrópu 
verður lagt af og markaðseftirlit sem heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna annast 
verður að aukast. Það mvin auka vinnu og kostnað heilbrigðiseftirlits 
sveitarfélaganna í landinu og ekki er fyllilega ljós hvemig tekjur koma á móti. 
Eftirlitið fer fram í verslununum en kostnaður þyrfti líka að ná til þeirra aðila 
sem flyja inn vörumar. Svo er ákvæði í 19. gr ( 27.a í lögunum) sem heimilar 
MAST skyndiskoðun á búfjárafurðum. Þama er beint verið að heimila MAST 
úttekt sem heyrir undir heilbrigði seftirlit sveitarfélaganna. Hvers vegna?
Hvað varðar kostnað við markaðseftirlit hefur frumvarpið ekki verið 
kostnaðarmetið og hvorki em í frumvarpinu tillögur um hvemig þessu eftirliti 
verðvir háttað né það borið saman við eftirlit með innlendum framleiðendum 
sem eftirlit er haft með á framleiðslustað m.a. starfsleyfisveitingu og með 
merkingum vöm. T.d. kemur það hvergi fram í frumvarpinu að innflytjendur
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þurfi að framvísa vottorðum um að viðkomandi fyrirtæki hafi starfsleyfi eða 
varan sé undir eftirliti í viðkomandi landi og hafi staðist gæðakröfiir.

3. Heilbrigðisnefiid undrast ákvæði 5. mgr. 6. gr. frumvarpsins um að einhveijir 
aðilar sem meðhöndla matvæli skuli vera undanþegnir starfsleyfis- eða 
tilkynningaskyldu. Bæði er það mismunun og ekki síður áhætta sem tekin er 
varðandi öryggi matvæla.

4. Brýnast af öllu er, þegar hugað er að matvælaöryggi, að þeir sem vinna með 
matvæli hafi grunnþekkingu um meðferð matvæla og fyrirbyggjandi leiðir til 
að hindra matarsjúkdóma hjá neytendum.
í 5. málslið 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins (10 gr. laga um matvæli) er heimild 
fyrir ráðherra að setja reglur um að þeir sem starfa við framleiðslu eða 
dreifingu matvæla skuli sækja námskeið um meðferð matvæla.
Nefiidin leggur til og telur mjög mikilvægt að orðunum “ráðherra er heimilt” 
verði breytt í “ráðherra skal”.
Það er ekki nóg að hafa heimild ef ekkert er gert í að setja reglugerðina. Þetta 
heimildarákvæði er búið að vera í matvælalögunum í nokkum tíma en 
reglugerðin hefur ekki séð dagsins ljós ennþá. Alls kostar óviðunandi er að 
fólk fari að vinna við framleiðslu og dreifingu matvæla án þess að hafa til að 
bera lágmarksþekkingu um meðferð matvæla, hreinlæti og örveruvöxt.
Þetta er langmikilvægasta atriðið í allri umræðunni um ðrugg matvæli að 
þessar reglur verði settar og þeim komið í framkvæmd.
Vankunnátta eins einstaklings getur á örskotsstund eyðilagt góða vinnu fjölda 
annarra starfsmanna.

Þetta tilkynnist hér með.

F.h. Heilbrigð' ' n '  ' T “ ’ ’

Valdimar Brynjólfs 
framkvæmdastj óri
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Akureyri, 18-04-2008

Nefiidasvið Alþingis 
v/sjávarútvegs- og iandbúnaðamefiidar 
Austurstræti 8-10 
150Reylgavík

Einnig sent í tölvupósti.

Efni: U n n ip  mm 524. mál, fruavarp til higa um endurskoðun á undanþágum 
frá I. la f li I. f i ir ir i  við EES-saauuagiin, EES-reglur, breyting ýmissa laga.

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra telur hér að stærstum hluta um að ræða 
pólitíska ákvörðun um að standa við samninga sem gerðir hafa verið við EES.
Þær breytingar sem felast í frumvarpinu og skipta heilbrigðiseftirlit 
sveitarfólagaana í landinu mestu máli eru breytíngar á matvælalögunum nr. 
93/1995, og sem fram koma í I. kafla frumvarpsins og verður því umsögnin 
einskorðuð við þann kafla.

(7i im tirih n liilii ■rtyahtlH illli er að tiyggja neytendum ðrugg matvæii
RreyttngHnmn er ætlað að skerpa á því enjafhframt er verið að auka fijálst flæði 
vöru frá Eviéfni til íslæids og frá íslandi til Evrópu og þá virðast hagsmunir er 
varða fiskótfluining vega mjög þungt.
Valda aratp p á  því að owtvaetoftryggi á íslandi er með því besta sem þekkist 
I h á H M  « f cUd er teyggt að trafhrtt matvæli frá ðttum lðndum 
Evrlip—— fcMiininn veHMjrtrtryggog það sem við búum við.
Fijálst ðMeH vöru skapar mögpteðca á því að vara sem ekki er jafh trygg og 
íslenskar v%ur komi inn á markað frá Evrópulöndum og hvergi sér þess stað í 
frumvarpinu að innflytjendur þurfi að framvísa vottorðum um að viðkomandi 
fyrirtæki eða vara sé undir eftirliti í viðkomandi landi og hafi staðist gæðakröfur. 
Engœr fáðaiaÉBiit eru gerðar við komu matvælanna til landsins heldur skal auka 
eftirlit á nyorkaði. Innlend framleiðslufyrirtæki þurfa starfsleyfi viðkomandi 
heilbrigðiseftirlits og þar fer fram eftirlit með húsnðinu, framleiðslunni og vörum 
fyrirtældaiis.
Innfluttu vörumar varða hins vegar eingöngu skoðaðar úti í  verslunum.
Ef eingöngu eða að stórum hluta verða skoðuð innflutt matvæli í verslunum er 
hætt við því að raddir um samkeppnissj ónarmið og mismunun gætu heyrst.

Hér er m * verið að bseta eftiriiteverkefimm á heUbrigðiseftirUt 
svdtHttfM HM  án þeu að þ«ð sé kostnaðarreiknað. Kostnaðí við sýnatöku á 
aðnáinn með eftirlitsgjöldum en á hvem leggjast þau. Það lenti trúlega á 
söluaðflauum en innflytjandinn sem veldur aukinni eftirlitsþörf sleppur við 
kostnað. Fkki vasri óeðlilegt að hann þyrfti starfsleyfi viðkomandi 
heilbrigðiseftirlits og greiddi fyrir áætlaða þörf eftirlitsrannsókna.



Hætt er við að greiðendur verði ekki glaðir með auknar álögur eftirlitsaðila. 
Eðliiegt er að kostnaðarreikna þeonan þátt og bera undir Samband íslenskra 
sveitarfélaga.

Ef litið er til einstakra greina skal eftirfarandi tekið fram:
í athugasemdum við 4. gr. frumvarpsins kemur fram að mismunur er á hver hefur 
eftírlit á fyrstu stigum framleiðslukeðjunnar.

1. Uppskera og geymsla matjurta er undix eftirliti Matvælastofnunar en 
pökkun og dreifing er xmdir eftirliti heilbrigðisnefnda

2. Pökkun eggja er undir eftirliti Umhverfisstofiiunar en dreifmg þeirra hjá 
heilbrigðiseftirliti.

3. Mjöltun og eldi sláturdýra ásamt flutningi er hjá Umhverfisstofiiun.
Þess skal einnig getið að öil þessi fyrirtæki nota vatn og vatnsveitan er undir 
eftirlit heilbrigðisnefnda samkvæmt reglugerð um neysluvatn.
Þetta n n M w a d i fyrirkomulag þarf að koma skýrt fram, t.d. í reglugerð, 
þannig ad þcð valdi ekki misskihiingi þegar fyrirkomulagið verður að 
veruleika.

í 7. gr. frumvarpsins (10 gr. laga um matvæli) er heimild fyrir ráðherra að setja 
reglur um að þeir sem starfa við framleiðslu eða dreifingu matvæla skuli sækja 
námskeið um meðferð matvæla. Best vœri að breyta heimild í skal.
Það er ekki nóg að hafa heimild ef ekkert er gert í að setja reglugerðina. Alls 
kostar óviðunandi er að fólk fari að vinna við framleiðslu og dreifmgu matvæla án 
þess að hafa tíl að bera lágmarksþekkingu um meðferð matvæla, hreinlæti og 
örveruvöxt. Þetta er langmikilvægasta atriðið í allri umræðunni um örugg 
matvæli að þessar reglur verði settar og þeim komið í framkvæmd. 
Vankunnátta eins einstaklings getur á örskotsstund eyðilagt góða vinnu fjölda 
annarra starfsmanna.

í 13.gr. er ráðherra heimilt að ákveða að tilteknar rarmsóknarstofur skuli vera 
tilvísunarstofur og er nefnd ein á hveiju sviði. Þetta er hið besta mál til að hafa 
eina rannsóknarstofu tilbúna til að bregðast við ef alvarleg eða stór tilvik koma 
upp t.d. matarsýking eða matareitrun. Það má þó ekki gerast þannig að útiloki 
notkua faggiltra rannsóknarstofa í héraði með því að niðurgreiðsla ríkisins á 
rannsóknum sé bundin við eina rannsóknarstofu.

í 15. gr. 2. mgr. er Qallað um vibótareftirlit. Mjög mikilvægt er að sama viðmiðun 
sé um allt land og við sambasrilegt eftirlit. Það þarf einnig að vera Ijóst að 
endurtekið eftirlit vegna eins einstaks sýnis sem kom illa út þarf ekki að vera 
viðbótareftirlit eða rannsókn. Þetta er vegna þess að eitt tílfallandi sýni er aðeins 
viðmiðun en ekki marktæk rannsókn á vörunni.
í 15. gr. 3. mgr. þarf að hafa orðalag mun skýrara en er í frumvarpinu. Ekki 
kemur nægilega skýrt fram hvaéa setningar vísa til allra gjaldskráa, hverjar 
eingðafu tðgaldskrár U mhverfisstofhunar og hverjar til gjaldskrár 
HeilbrigWgeftirlits sveitarfélaganna.
Þá er í greminni talað um að eftirlitsgj aid skuli ekki hærra en raunkostnaður við 
eftirlitíð og aftur að gjald fyrireftirlit skal ekki nema lægri tðlum en fram koma í 
reglum Evrópuþingsins og ráðsins. Fer þetta saman?



Þá skai vafcái dfaygli á að í 21. gr. d) kemur fram að Matvælastofiiun skal sjá um 
sim liirftny irijjwfia þegar upp k(»na brtóar eða alvarlegar matarsýkingar og 
tilkynMy«ilrtmiheilsugseslustöðvareða sóttvamarlækni.
Samkv««t aóðvunarlögum iítur sóttvamarlæknir svo á að siík tilvik séu í 
höndian kM8 o s ta ttis  og hefiff það orðið til þess að heilbrigðiseftirlit hefur oft 
verið kafteö of seint til til aðnáraimhæftim sýnum af grunuðum matvælum.
Brý»t craÍM hiþM B «ðAi ssm «r á st*ðnum með í aðgerðum frá fyrsta 
a j i i > M  MiillJ II lurfffRfti■Éýrtat«erðará»tliuiaBitflteagrití|iiaen 
konu aMfMÍ iatalian tyrir w&kmfrkMa&i og nánd heilbrigðiseftirlitsins.

Að lokum er vddn athygli á óeWilegri íslenskunotkun í 5.gr. frumvarpsins þar 
sem vetðv 8.gr. a í lögunum.
NúvenaÉi attíáag er: “Matvæli sem eru ekki örugg, þ.e. heilsuspillandi eða óhæf 
til neyahi, «r éiwrailt að markaflroê a”. 1«* sem hér er annkannanleg uppröðun 
orða í MlÉNpMBÍeriagt til að hón v«ði eftírfarandi:
ÓhiÉrtl Wf 'MB' — rtaflniifja aalnrii sem ekki eru ðrugg, þ.e. heilsuspillandi 
eða

í 1. m&r. 8. grb) kemur tvívegis fyrir að stjórnandi matvælafyrirtækis bera 
ábyrgð e*ftv .
U g | i |^ R f f a i  ákveéa sig kvort hér á að vera eiatala eða fleirtala og láta 
það ^Mk’̂ t4r bwtH ofih<

Þetta tilkynnist hér með.

F.h. Heilbrigðiseflirlits Norðurlands eystra

ftamkvæmdastjóri


